

คำนำ

ตามแนวทางการในการบริหารจัดการด้านการเงิน ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะต้องมึระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุนแหล่งเงินทุน การเงินและงบประมาณ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของหน่วยงาน โดยงบประมาณในการบริหารจัดการมาจาก 2 แหล่งเงินทุน คือ งบประมาณรายได้ และเงินประมาณแผ่นดิน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารต้องมีแผนการบริหารจัดการ เพื่อสะท้อนถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2557-2560 สำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางบริหารงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน เพื่อความสะดวกในการกำกับติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ หวังว่าคงเป็นประโยชน์และช่วยให้ระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

สิงหาคม 2557

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์	5
กลยุทธ์การพัฒนาและทิศทางการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ พ.ศ. 2557-2560	6
ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน	
สภาพปัจจุบัน หลักการและความจำเป็น	10
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	10
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ	
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณสำนักวิทยบริการ (พ.ศ.2557-2560)	12
ส่วนที่ 4 แผนประมาณการรายรับและแผนการใช้จ่ายเงิน	
แผนการประมาณการรายรับและแผนการใช้จ่ายเงินสำนักวิทยบริการ	15
ประมาณการรายรับของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	17
แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณ	17
แผนการใช้งบประมาณ (พ.ศ. 2557-2560)	17
ส่วนที่ 5 การควบคุมและแนวทางติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	
มาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	22
การจัดทำฐานข้อมูลระบบข้อมูลทางการเงิน	23
การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	23
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการเงินสำนักวิทยบริการฯ	26
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	27
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการใช้บริการห้องประชุมมหาวิทยาลัยราช ภัฏเลย	29
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558	32
ค่าบำรุงศูนย์ฯ	37

